

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN KON PLÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Plông, ngày 22 tháng 01 năm 2024

**THƯ KÊU GỌI**  
**TRỒNG CÂY XANH ĐÔ THỊ VÀ HOA ANH ĐÀO**

**Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn huyện Kon Plông**

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, huyện Kon Plông đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ mang dáng dấp của một đô thị du lịch, đô thị sinh thái. Xây dựng huyện Kon Plông phát triển toàn diện, bền vững là mục tiêu hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể Nhân dân trên địa bàn. Cùng với đó, công tác phát triển cây xanh đô thị và hoa là một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn hết sức quan tâm, chú trọng. Đặc biệt, trong những năm trở lại đây, hoa Anh đào Măng Đen đã thực sự trở thành điểm nhấn cho Khu du lịch sinh thái Măng Đen.

Hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động và thực hiện mục tiêu trồng 1 triệu cây hoa Anh đào, xây dựng thị trấn Măng Đen trở thành thị trấn hoa Anh đào, thị trấn du lịch hấp dẫn với du khách. Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn huyện Kon Plông, đặc biệt là công dân thị trấn Măng Đen hãy thể hiện tình yêu thiên nhiên, tình cảm, trách nhiệm của mình với thị trấn Măng Đen bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực để tạo nên phong trào, nét văn hóa có sức lan tỏa sâu rộng: “Ngành ngành trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, người người trồng hoa”. Mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất một công trình, phần việc trồng cây xanh, trồng hoa Anh đào kết hợp trồng hoa trang trí tại khuôn viên trụ sở đơn vị, tạo cảnh quan, không gian đặc trưng về hình ảnh cây hoa Anh đào. Mỗi hộ gia đình, cá nhân hãy tích cực trồng hoa Anh đào ngay tại chính khuôn viên ngôi nhà của mình nhằm tạo nên không gian xanh - sạch - đẹp. Tiến tới, cây xanh và hoa Anh đào trở thành cây cảnh, nét đẹp của kiến trúc cảnh quan, để huyện Kon Plông nói chung và thị trấn Măng Đen nói riêng trở thành thị trấn hoa Anh đào, thị trấn 4 mùa hoa nở.

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng cảm ơn và ghi nhận tất cả những hành động đẹp, cụ thể, thiết thực để hưởng ứng phong trào./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**CHỦ TỊCH**

**Đặng Quang Hà**